



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงรักษาพืชศุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๓ การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อ ๒๑๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย และในกรณีที่พัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ขอประกาศเผยแพร่แผนการซ่อมบำรุงพืชศุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายมานิตย์ มุลเค้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

แผนการซ่อมบำรุงรักษาพื้นที่ ประตูข้างปิงประมาถน พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์กรบริหารส่วนตำบลโป่งแพะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รายการ	กิจกรรมที่ทำ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ						
		พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘														
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๑. อาคาร - อาคารสำนักงาน - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น ฯลฯ	๑. ตรวจสอบบำรุง - ตรวจสอบเช็คความชำรุดของตัวอาคาร รวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาได้เอง ดำเนินการจ้างจตุตจตามระเบียบ																			รายงานผลการตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ประกอบการพื้นที่ และผู้ดูแลพื้นที่	
๒. สิ่งปลูกสร้าง - โรงจอดรถ - ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - เสาธง - รั้ว ฯลฯ	๑. ตรวจสอบบำรุง - ตรวจสอบเช็คความชำรุดของสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาได้เอง ดำเนินการจ้างจตุตจตามระเบียบ																			รายงานผลการตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา	หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ประกอบการพื้นที่ และผู้ดูแลพื้นที่	

รายการ	กิจกรรมที่ทำ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๗						พ.ศ. ๒๕๖๘								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓. สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน ๓.๑ ถนน ๓.๒ สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น - รางระบายน้ำ คสล. - ท่อระบายน้ำ - ถนนดินลูกรังและหินคลุก ฯลฯ	๑. ตรวจสอบบำรุง - ตรวจสอบเช็คความชำรุดของถนน และสิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น - ดำเนินการแก้ไข เมื่อได้รับการรายงานการตรวจสอบ เพื่อดำเนินซ่อมแซมบำรุงรักษา - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาได้เอง ดำเนินการ													รายงานผล การตรวจสอบ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา	หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ครอบครองพัสดุ และผู้ดูแลพัสดุ	
๔. ครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์สำนักงาน - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - ครุภัณฑ์การเกษตร - ครุภัณฑ์โรงงาน - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - ครุภัณฑ์สำรวจ - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑. ตรวจสอบบำรุง - ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง - ดำเนินการแก้ไข เมื่อได้รับการรายงานการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาได้เอง ดำเนินการ													รายงานผล การตรวจสอบ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา	หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ครอบครองพัสดุ และผู้ดูแลพัสดุ	

